
รายงานการประชุม 
คณะทำงานดานการจัดการพลังงานสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ คร้ังที่ 1/๒๕๖5 

วันพฤหัสดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองมวง ชั้น 2 อาคาร 10 ปส. 

........................................ 
 

ผูมาประชุม 
1. นางสาวกรรณิกา  มณวีรรณ            เลขานุการกรม                                 ประธาน 
2. นายวีรชน  ตรนีุสนธิ์                      วิศวกรนิวเคลียรชำนาญการพิเศษ                คณะทำงาน 
    ผูแทนกองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังสี 
3. นายทองใบ  วงษเพ็ชร             พนักงานเก็บเอกสาร บ2                   คณะทำงาน  
    ผูแทนกองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 
4. นายปราลม  จาดโห                    เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน                  คณะทำงาน 
    ผูแทนกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
5. นายเกษม  ดีศร ี                         นายชางไฟฟาชำนาญงาน                         คณะทำงาน 
    ผูแทนกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย 
6. นางกัลยารัตน  ประทับกอง       นักวิชาการตรวจสอบภายใน                    คณะทำงาน 
    ผูแทนกลุมตรวจสอบภายใน 
7. นางสมญา  จุลศิลป        เจาหนาที่ธุรการ                                  คณะทำงาน 
    ผูแทนกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
8. นายปองนภา  พึ่งทอง             นิติกรปฏิบัติการ                     คณะทำงาน 
    ผูแทนกลุมกฎหมาย 
9. นายเอนก  โคตรบุญเรือง             เจาพนักงานวิทยาศาสตรชำนาญงาน           เลขานุการ 
    หัวหนากลุมอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
10. นายวณัฏฐ  คชชา                  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                       ผูชวยเลขานุการ     
      เจาหนาที่กลุมอาคารสถานที่และยานพาหนะ                
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ    
                      นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ ลสก. ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาไดเคยใหนโยบายแกกลุม
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะแลวในเบื้องตน ใหมีการดำเนินการหาแนวทางลดใชพลังงานโดยตองทำ  
การสำรวจปริมาณการใชไฟฟาของอุปกรณวิทยาศาสตร อุปกรณเคร่ืองมือ เครื่องใชไฟฟาในอาคารตาง ๆ และ
ควรสำรวจอายุการใชงานของเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใชงานมากกวา 10 ป เพ่ือทำการเปลี่ยนกอนที่หมด
สภาพการใชงานและเตรียมของบประมาณท่ีเกี่ยวของในปถัดไป  

ที่ประชุม  รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 2.1 รายงานการประชุมคณะทำงานดานการจัดการพลังงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั ้งที่ 
1/2562 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 10 สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  

 นายเอนก โคตรบุญเรือง เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทำ
รายงานการประชุมฯ และแจงเวียนใหคณะทำงานฯ พิจารณาแกไขและรับรองรายงานการประชุมฯ           
ครั้งท่ี 1/2562 แลว ซึ่งไมมีผูใดขอแกไข  

มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 3.1 สรุปการใชพลังงานไฟฟา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564                                   

 นายเอนก  โคตรบุญเรือง เลขานุการฯ แจงตอที ่ประชุมใหทราบปริมาณการใชไฟฟา       
ของ ปส. เมื่อเปรียบเทียบในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 (ตามเอกสารประกอบการประชุมที่ 3.1) 
โดยมีขอมูลโดยสรุปคือ โดยเฉลี่ยแลวใน 1 เดือนจะใชปริมาณไฟฟา ประมาณ 150,000 กิโลวัตตตอชั่วโมง 
โดยมีคาไฟฟาอยูที่ประมาณ 500,000 บาทตอเดือน ซึ่งแบงจายคาไฟฟารวมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ (องคการมหาชน) (สทน.) หนวยงานละ 6 เดือน  

 นายวีรชน  ตรีนุสนธิ์ ผูแทน กตส. ใหความเห็นวา ปส. ควรมีการสำรวจปริมาณไฟฟาที่ใช
จรงิโดยบุคลากร ปส. เพ่ือเปรียบเทียบใหชัดเจนวาปจจุบัน ปส. และ สทน. มีการใชไฟฟามากนอยเพียงใด       

 นายเกษม  ดีศรี ผูแทน กพม. ใหความเห็นวาควรมีการแบงติดตั้งมิเตอรเพ่ือตรวจสอบการ
ใชปริมาณไฟฟาในแตละอาคาร จะไดมีขอมูลแยกระหวาง ปส. และ สทน.       

 ประธานฯ แจงวา ในการประชุมครั้งตอไปเห็นควรเชิญ สทน. เขามารวมประชุมเพื่อจะได
รวมกันขับเคลื่อนการลดใชพลังงานรวมกัน                        

ที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหฝายเลขานุการฯ ดำเนินการสำรวจไฟฟาในอาคารตางๆ เพื่อเปรียบเทยีบ
การใชไฟฟาของ ปส. และ สทน. และแนวทางติดตั้งมิเตอรไฟฟาแยกสวนกับ สทน. และใหเชิญผูแทนจาก 
สทน. เขามารวมประชุมในครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอใหท่ีประชุมพจิารณา 

วาระที่ 4.1 มาตรการ หรือแนวทางการจัดการพลังงานอยางเปนรูปธรรม 

                  นายเอนก  โคตรบุญเรือง เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมทราบมาตรการลดใชพลังงานของ 
ปส. ที่เผยแพรบนเว็บไซต ปส. ซึ่งขอความรวมมือจากผูแทนหนวยงานภายใน ปส. รวมกันขับเคลื่อนไปสูการ
ปฏิบัติ 

/นางสาว... 
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 นางสาวกรรณกิา  มณีวรรณ  ประธานฯ ขอใหที่ประชุม พิจารณาเสนอแนวทางในการลดใช
พลังงานของกอง/กลุ ม ใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเนนใหบุคลากรมีสวนรวมแบบองคกรรวม 
มอบหมายใหผูแทนคณะทำงานจัดการดานพลังงานเปนตัวแทนในการคิดแผนการประหยัดพลังงานใน
หนวยงานตนเอง โดยใหบุคลากรภายในกองมีสวนรวมในการทำกิจกรรม  

                 นายเอนก  โคตรบุญเรือง เลขานุการฯ เสนอใหมีการใชอุปกรณประหยัดพลังงาน เชน      
การติดตั้งโซลาเซลล ติดตั้งระบบเซ็นเซอรตรวจจับในการทำงานของหลอดไฟ มูฟวิ่งเซนเซอร ตามจุดสำคัญๆ 
หองปฏิบัติงาน หองน้ำ และไดมีการกำชับให รปภ. ปดไฟในบางจุด รวมทั้งสำรวจตรวจสอบหองทำงานวามี
การเปดไฟ เปดเคร่ืองปรับอากาศทิ้งไวนอกเวลาทำการหรือไม ในชวงเวลา 18.00 น.    

              นายวีรชน  ตรีนุสนธิ์ วิศวกรนิวเคลียรชำนาญการพิเศษ เสนอใหศึกษาขอมูลในการติดตั้ง   
โซลาเซลลจากกระทรวงพลังงาน หรือทดลองใชวามีความคุมคาตอการประหยัดพลังงานมากนอยแคไหน  

 นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ ประธานฯ เสนอให กยผ. ชวยจัดทำสื่อสารภายในเพื่อลดใช
พลังงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงคที่เกี ่ยวของ รวมทั้งฝายเลขานุการฯ ควรแจงเวียนใน OAP All Staffs       
ในการแจงขาวเก่ียวกับอนุรักษพลังงานและสำรวจความคิดเห็นเพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให ฝายเลขานุการฯ รับขอเสนอแนวทางจากคณะทำงานฯ ไปดำเนินการ และมอบหมาย
ให กยผ. สื่อสารภายในโดยการจัดทำสื่อและกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนความตระหนักในการลดใชพลังงาน รวมทั้ง
ใหคณะทำงานฯ รวมกันนำสื่อตาง ๆ ไปเผยแพรภายในหนวยงานตันเองดวยตอไป 
             

ระเบียบวาระที่  5 : เรื่องอ่ืนๆ  

 (ไมมี) 
  
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
                                                                           (นายวณฏัฐ  คชชา) 
                                                                         ผูจดรายงานการประชุม 
 
                                                                    
                                                                       (นายเอนก  โคตรบุญเรือง) 
                                                                       ผูตรวจรายงานการประชุม  


